

Anh Le CHUY N

CN8TN-C

Đ ng Xét Đoán Đ Kh i B Xét Đoán

LM T DUY TUY N

Có một đôi vợ chồng trẻ vừa đi dạo trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điếm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tơ mưới trên giàn phơi.

"Tơ mưới bện thốt" - Cô vợ thốt lên. "Bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy còn mới lo xi xà phòng mới thì giặt sơ sơ ch h n". Người chồng nhìn cảnh ấy ngỡ ngàng và nói im. Thế là, vợ n c i bình phẩm y thốt ra t mi ng cô vợ mới ngày, sau khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đ trong sân.

Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy tơ mưới của bà hàng xóm r t s ch, nên cô nói với chồng: "Anh nhìn kia! Bây giờ bà ấy đã biết cách giặt tơ mưới rồi. Ai đã dạy bà ấy thế này?"

Người chồng đáp: "Không. Sáng nay anh dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy".

Thực ra mới người trong chúng ta, ai cũng đều ngạc nhiên cô vợ trong câu truyện kia. Chúng ta đang nhìn đ i, nhìn người qua lăng kính loang lổ ngỡ ngàng với màu của cảm xúc, bám dày lớp bụi bám cửa thành kiến và tính toán cao t đ i. Chúng ta trở nên phán xét, b c đ c và khó chịu với cách sống và thành công của người khác.

Là Chúa hôm nay như chúng ta đang cho mình đổ đả, không mắc lỗi lầm. Đang chê bai người khác mà hãy khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn của bản thân mà sửa đổi. Thiên Chúa luôn yêu thích người khiêm nhường. Ngài nâng cao kẻ khiêm nhường và ra tay bên vực người không xứng đáng. Người con người vĩ đại tính cao ngạo nên đừng nhìn người khiêm tốn khuyếch trương anh em đổ kút án, đừng nhìn xét bất khoan dung. Đây là tính xấu mà Chúa Giê-su nói là kẻ đổ đả đáng ghê tởm: "Sao anh lại có thể nói với người anh em : ' Này anh, hãy đổ tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra ', trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hãy đổ đả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt người trước đã, rồi sẽ thấy rõ, đừng lấy cái rác trong con mắt người anh em !"

Có người nhìn xét riêng "không phải là thế giới có vấn đề, hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đay nghiến cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy, đang chuyển gì cũng hóa thành thế giới".

Đúng là "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Mọi sự đều từ tâm mà ra. Tâm bình an sẽ tỏ ra cách ăn nết hòa hợp thân thiện và cảm thông với mọi người. Tâm bất an sẽ khiến con người dè dặt và bất mãn với mọi người chung quanh.

Ngoài ra người nhìn xét phê bình của chúng ta còn như hình bóng phe cánh hay cảm tình. Người cùng phe thì nhìn hình với lăng kính màu hồng, và người khác phái, nhìn người người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen.

Như vậy, vì chúng ta nhìn xét của chúng ta luôn thiên lệch và thiên vị công bằng. Thế nên hãy học noi Thiên Chúa với cái nhìn bao dung tha thứ. Dù Ngài là Đấng thù địch với người ngu ngốc nhưng cũng không kút án ai bao giờ. Trong phán quyết của Đấng ban bố sự sống đang phàm trần gian, Chúa Giê-su đã nói: Ta không kút án cho đâu, nhưng từ nay đang phàm trần gian. Và với đời ngôn lúa và cỏ lùng, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi lòng sám hối ăn năn của con người.

***Xin cho chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn của mình để cầu xin lòng tha thứ xót Chúa và can đảm canh tân sửa đổi. Cầu gì chúng ta luôn có lòng bao dung như Chúa đã luôn nói thật, nghĩ thật với anh chị em của mình. Amen***

**Lm.Jos T Duy Tuy n**

-----